

Số: **568** /BNN-TC

Hà Nội, ngày **03** tháng **3** năm **2011**

V/v: Hướng dẫn thực hiện các biện pháp
nhằm mục tiêu kiểm chế lạm phát

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trong thời gian qua, những biến động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới cùng những hệ quả nặng nề của thiên tai, thời tiết, dịch bệnh trong nước đã tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống, đến tăng trưởng và mặt bằng giá trong nước. Trước tình hình đó, Chính phủ đã thống nhất xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay của đất nước ta là: tập trung kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội).

Để thực hiện những nhiệm vụ và đạt được mục tiêu do Chính phủ đề ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp sau đối với lĩnh vực chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2011:

1. Với chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại:

Bằng mọi biện pháp triển khai thực hiện hết và có hiệu quả nguồn viện trợ không hoàn lại

2. Đối với chi hành chính, sự nghiệp thường xuyên:

- Cắt giảm, tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 bằng các biện pháp sau:

+ Thực hiện tốt các biện pháp khoán chi và đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, điện, nước, chi phí đi lại, chi phí xăng dầu... để giảm thiểu các khoản chi phí có thể tiết kiệm được nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao.

+ Cắt giảm 1 số dự án mua sắm tài sản, dự án sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ đề nghị thực hiện năm 2011 nhưng chưa thực sự cần thiết.

+ Rà soát kỹ việc tổ chức hội họp trước khi phê duyệt dự toán: từ thành phần tham dự, địa điểm tổ chức, quy mô tổ chức, tài liệu cho đại biểu, hình thức đưa đón đại biểu ... đến phê duyệt dự toán (định mức chi).

+ Hạn chế tối đa các hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, đón nhận danh hiệu thi đua và các cuộc họp không cần thiết.

+ Xác định đúng đối tượng, nhu cầu công việc để cử đoàn ra cũng như tiếp đón đoàn vào. Việc tổ chức các đoàn đi khảo sát, học tập ở nước ngoài cần có nội dung cụ thể và thiết thực, không trùng lặp, không kết hợp học tập kinh nghiệm nước ngoài với giải quyết các đối tượng chính sách, kết hợp tham quan, du lịch..., tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Bộ yêu cầu Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ: (i) căn cứ vào số phân bổ về dự toán chi thường xuyên năm 2011 cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 (không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất lương, chi chế độ chính sách cho con người và tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm); (ii) tạm dừng trang bị mới xe ô-tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; (iii) giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu,...; (iv) không bố trí kinh phí cho các việc chưa thật sự cấp bách.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể thực hiện gửi về Vụ Tài chính trước ngày 10/03/2011 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ đồng thời quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VT, TC.

